

นายกรัฐมนตรีอิรัก เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม - 11 /Jan/ 2025

นายมุฮัมหมัด ซิยาห์ อัล-ซูดานี นายกรัฐมนตรีอิรัก เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี โดยท่านผู้นำได้กล่าวขอบคุณสำหรับการดำเนินการที่ดีของ พณฯ อัล-ซูดานีในการพัฒนาประเทศและการสร้างความมั่นคง โดยท่านกล่าวว่า “ยิ่งอิรักมีความเจริญรุ่งเรืองและปลอดภัยมากเท่าใด ก็ยิ่งดีสำหรับสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านมากเท่านั้น”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลอิหร่านและประชาชาติอิรัก ถือว่า เอกภาพและความสามัคคีระหว่างศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆ ของอิรัก มีความจำเป็นอย่างมาก และท่านผู้นำได้กล่าวเสริมกับพณฯ อัล-ซูดานี ว่า “ตั้งที่พณฯท่านได้กล่าวไปแล้ว กองกำลังอัลฮัจด์ อัล-ชะอบี เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของการมีอำนาจในอิรัก ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญในการรักษาและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้มากยิ่งขึ้น”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การปรากฏของกองกำลังอเมริกา ผู้ยึดครอง ในอิรักนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขัดแย้งกับผลประโยชน์ของประชาชนและรัฐบาลอิรัก โดยท่านเน้นย้ำว่า “หลักฐานต่างๆแสดงให้เห็นว่า อเมริกากำลังพยายามที่จะสร้างเสถียรภาพและขยายการปรากฏตัวในอิรัก ซึ่งจะต้องยับยั้งต่อสู้อันการเผชิญหน้ากับการยึดครองนี้อย่างจริงจัง”

นอกจากนี้ ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ในซีเรีย โดยท่านเน้นย้ำว่า “บทบาทของรัฐบาลต่างชาติในประเด็นเหล่านี้ มีความชัดเจนยิ่งนัก”

ในการพบปะกันครั้งนี้ ซึ่งมีประธานาธิบดีเพชชากียอน เข้าร่วมด้วย โดยพณฯ ซิยาห์ อัล-ซูดานี นายกรัฐมนตรีอิรัก กล่าวแสดงความพึงพอใจต่อการเจรจาในกรุงเตหะราน และแสดงความหวังว่า การเจรจาและข้อตกลงที่เกิดขึ้นในกรุงเตหะราน จะขยายและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

นายกรัฐมนตรีอิรัก ถือว่า ประชาชน กองกำลังอัลฮัจด์ อัล-ชะอบี เอกภาพและความสามัคคีของชาติ และ สถาบันมรฎูอ์ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการมีอำนาจในอิรัก และเขาได้ชี้ให้เห็นถึงการรุกรานของระบอบรัฐเดือนไสออนิสต์ในฉนวนกาซ่าและเลบานอน โดยเขาเน้นย้ำว่า “จุดยืนหลักของอิรัก คือ การสนับสนุนประชาชนในฉนวนกาซ่าและในเลบานอน และชบวนการมุกอวะมะฮ์ในภูมิภาค”

นอกจากนี้ พณฯ อัลซูดานี ยังได้ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ในซีเรียและบทบาทของพวกเขาต่างชาติในสถานการณ์เหล่านี้ และเขาได้ตั้งข้อสังเกตว่า “จุดยืนของอิรัก คือ การสนับสนุนเจตจำนงของประชาชนซีเรียและรักษาเอกราชและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศนี้และการจัดตั้งรัฐบาลที่ครอบคลุม”